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ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด
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รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache
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ข่าวเด่นประจำาสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

1 - 4 มีนาคม 2562

ธุรกิจเสาไฟชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์

ข่าวภายในประเทศ

 ไม่มีบริษัทผู้ผลิต และบริหารจัดการ

ด้านพลังงานบริษัทใดท่ีจะเข้ามาบุกตลาดการขับ

เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเท่ากับบริษัท Innogy 

ซึ่งกว่า 1 ใน 4 ของเสาฯกว่า 16,100 ต้นที่วางแผน

ที่จะติดตั้งกระจายทั่วเยอรมนี บนพื้นที่สาธารณะ

นั้นเป็นของบริษัท Innogy ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ 

RWE ซึ่งนี่ยังไม่รวมพื้นที่สำาหรับชาร์จแบตเตอรี่

ที่ตั้งอยู่ในที่จอดรถ หรือในโรงรถส่วนบุคคลอีกจำานวนมาก นาย Martin Herrmann ผู้จัดการฝ่ายขาย

ของ Innogy กล่าวว่า “เราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งในยุโรป ในธุรกิจที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้า และในเวลานี้

เราก็ได้เริ่มขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งกว่าผู้ผลิตเสาชาร์จพลังงานในเยอรมนีจะเริ่ม

งานอย่างเต็มที่ก็ใช้เวลานาน เหมือนกับผู้ผลิตรถยนต์ ที่กว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ธุรกิจ

ทั้ง 2 ก็เริ่มที่จะตั้งตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบัน ในเวลานี้ความต้องการเสาชาร์จพลังงานขยายตัว

ขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากผู้ผลิตพลังงานในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมรถยนต์ และคู่แข่งจากต่างประเทศก็

เริ่มเข้ามาแข่งขันในตลาดดังกล่าวอย่างเป็นรูปเป็นร่าง และบริษัทส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ให้ความสนใจที่จะได้

กำาไรจากค่าไฟฟ้ามากนัก แต่สนใจในรายได้ที่เกิด

ขึ้นจากการขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Hardware) 

และรายได้จากค่าบริการมากกว่า 

 โดย Volkswagen ก็ได้ออกมาประกาศ

สงครามกับผู้ผลิตเสาชาร์จพลังงานในช่วงต้นปี 

หลังจากที่ VW ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเริ่มตัดสิน

ใจเข้ามาบุกตลาดการขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
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เสาชาร์จพลังงานบนพื้นที่สาธารณะขึ้น และเน้นที่จะใช้พลังงานแนวใหม่มาเป็นแหล่งพลังงานอีกด้วย 

และหลังจากที่บริษัท Shell ได้เข้ามาซื้อบริษัท New Motion ไปนั้น ก็เหมือนได้เข้ามารักษาเทคโนโลยี

ด้านหัวชาร์จพลังงานไว้ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัท Charge Point จากสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาบุกตลาด

เยอรมนีอย่างช้าๆ โดยบริษัทดังกล่าวได้ก่อตั้งตัวขึ้นในรูปแบบ Start Up เมื่อปี 2007 ในเวลานี้ บริษัท

บริหารจัดการเสาชาร์จพลังงานมากถึง 60,000 เสา และจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทด้านนี้ บริษัท

วางแผนไว้ว่า จนถึงปี 2025 บริษัทจะต้องมีเสาชาร์จพลังงานรวมกันทั่วโลกมากถึง 2.5 ล้านเสาด้วยกัน 

โดยเมื่อสัก 1 ปีที่ผ่านมาบริษัท Charge Point ก็เข้ามาบุกตลาดยุโรป เพื่อการนี้ทางบริษัทได้ระดมทุน

จากเหล่านักลงทุนได้สูงถึง 280 ล้านยูโร ซึ่งหนึ่งในกลุ่มนักลงทุนจากเยอรมนีก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นบริษัทที่

รู้จักกันดีอย่าง Daimler, BMW และ Siemens นั้นเอง นาย Christopher Burghardt ผู้บริหาร Charge 

Point ยุโรปกล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆเพียงแค่เริ่มมองๆ แต่ในปีนี้ทุกคนต่างก็เริ่มลงมือกันอย่าง

จริงจัง” นาย Burghardt ซึ่งในอดีตเป็นหนึ่งในผู้บริหาร Uber คาดการณ์ว่า ธุรกิจดังกล่าวจะมีการ

ไฟฟ้า ในเวลานี้ทางบริษัทวางแผนที่จะผลิตจนถึง

ปี 2025 รถยนต์ไฟฟ้า 3 ล้านคันต่อปี และ VW 

ต้องการที่จะแน่ใจว่า รถยนต์ไฟฟ้าของตนมีที่

ชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอ บริษัทจึงก่อตั้งบริษัท Elli 

ขึ้น โดยบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้ผลิต Wallbox 

สำาหรับชาร์จพลังงานในโรงรถในบ้าน และติดตั้ง

ขยายตัวอย่างหนักโดยเฉพาะในเยอรมนี ซึ่งตลาด

ยุโรปในช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเขากล่าว่า “เหตุผล

หลักมาจากการที่ภาคอุตสาหกรรมเยอรมันออก

มาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มส่งรถยนต์

ไฟฟ้าออกสู่ตลาดบ้างแล้ว” ไม่เพียง VW เท่านั้น

ที่ออกมาแข่งขันกับบริษัท Tesla แม้แต่ BMW 

และ Daimler ก็มีแผนที่มีความทะเยอทะยาน

มาก สำาหรับนาย Burghardt แล้ว การที่มีรถยนต์

ไฟฟ้าในตลาดเพ่ิมขึ้นความต้องการเสาชาร์จ

พลังงานไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นตามโดยอัตโนมัติ ใน

เวลานี้ความเร็วในการสร้างเสาดังกล่าวก็เพ่ิมขึ้น

แล้ว จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมพลังงาน

และน้ำาเยอรมนี (BDEW – Bundesverband 



3

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

der Energie- und Wasserwirtschaft) แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 5 เดือนสุดท้ายปี 2018 มีการติดตั้งเสา

เหล่านี้บนพื้นที่สาธารณะ และกึ่งสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 นาย Stefan Bratzel ศาสตร์ตราจารย์

มหาวิทยาลัย Center of Automotive Management (CAM) กล่าวว่า “สถานการณ์ในปัจจุบันกำาลัง

พัฒนาตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้การขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ

ดำาเนินไปได้อย่างดีได้ เพื่อการนี้เยอรมนีต้องลงทุนอีกมากในด้านนี้”

 แม้ว่า BDEW จะออกมาแจ้งว่า ตามตัวเลขที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) ได้แนะนำา

ไว้ว่า ควรมีเสาชาร์จพลังงาน 1 เสาต่อรถยนต์ไฟฟ้า 10 คัน รถไฟฟ้าจำานวน 150,000 คันในเยอรมนี

นั้น เยอรมนียังสามารถรักษามาตราฐานที่คณะกรรมาธิการ EU แนะนำาไว้ได้อยู่ แต่ถ้าภาคอุตสาหกรรม

รถยนต์ปฏิบัติตัวตามที่ประกาศออกมาไว้จริงแล้ว การขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็ต้อง

รีบปรับตัวตามเช่นกัน จากการคาดการณ์ของ BDEW นั้น ถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคันวิ่งในประเทศ จะ

ต้องมีเสาชาร์จพลังงานไฟฟ้าธรรมดา 70,000 เสา และเสาชาร์จความเร็วสูง 7,000 โดยประมาณ นาย 

Herrmann จาก Innogy กล่าวว่า “ธุรกิจการบริหารจัดการเสาชาร์จพลังงานนั้นไม่ทำากำาไรมากนัก”  

โดยยกตัวอย่างให้เห็นอย่าง เสาธรรมดาทแบบ 22 

กิโลวัตต์ที่ชาร์จรถยนต์ i3 ของ BMW 3 ชั่วโมง

จนจะเต็มนั้น รวมค่าเชื่อมต่อเข้ากับเคลื่อข่ายสาย

ไฟฟ้าสาธารณะมีราคาอยู่ที่ 7,000 - 10,000 ยูโร 

ซ่ึงแม้ว่าจะนำาเสาท่ีถูกใช้งานแบบบ่อยๆมาลอง

คำานวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนหักลบค่าไฟฟ้าแล้วก็

ไม่สามารถทำากำาไรได้มากนัก เหตุผลนี้เองที่ทำาให้ 

Innogy ตัดสินใจที่จะไม่เป็นผู้บริหารจัดการเสาชาร์จพลังงานเองทั้งหมด นาย Herrmann กล่าวว่า “เรา

ต้องการที่จะขยายเทคโนโลยีของเหล่าให้กับบริษัทอื่นๆ และอาจจะกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันต่อ

ไปได้” และกล่าวส่งท้ายว่า “ในธุรกิจการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้น จะมีพันธมิตร และคู่แข่งใหม่ๆ 

ที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นอีกเป็นจำานวนมาก และบริษัทเราจะให้ความสำาคัญ และจับตามองกับทุกคู่แข่งที่

เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อย่างเช่น VW ไงครับ ถ้าใครไม่ให้ความสำาคัญกับ VW ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว”
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หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

บริษัทค้าส่งกัญชา

ข่าวเศรษฐกิจ

 บริษัท Cansativa คือบริษัทค้าส่ง

กัญชาคนรุ่นใหม่มาแรง ล่าสุดพึ่งได้รับเงินลงทุน

สนับสนุนจากกองทุน Northern Swan ซึ่งเป็น

บริษัทใหญ่ด้านการลงทุนนานาชาติสูงถึงหลาย

ล้านยูโร โดยบริษัท Cansativa ได้ก่อตั้งในปี 2017 

โดยพี่น้อง Jakob และ Benedikt Sons พร้อมกับ

นาย Hermann Sons บิดา โดยบริษัทของพวก

เขาต้องการท่ีจะเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตกัญชาเพ่ือใช้

ทางการแพทย์จากทั่วโลกไว้ที่เดียว เพื่อที่จะเป็น

ตัวกลางในการกระจายสินค้าในตลาดยุโรปที่กำาลังขยายตัวขึ้นในปัจจุบันนี้ โดยจากเงินลงทุนที่ได้มานี้

บริษัทวางแผนที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 2 และขยายธุรกิจออกไป จากเดิมที่เน้นธุรกิจด้าน

การจัดเก็บและกระจายสินค้า ในอนาคตบริษัท

ต้องการที่จะเป็นผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุ

และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของกัญชาอีกด้วย โดยทั้ง 

3 คน ก็แบ่งหน้าที่ต่างๆกันออกไป นาย Jakob 

Sons ในฐานะทนายก็รับหน้าที่ดูแลด้านกฎหมาย 

และข้อจำากัดต่างๆไป และนาย Benedikt Sons 

วิศวกรรมเศรษฐกิจ และอดีตผู้ให้คำาแนะนำาด้าน

การวางแผนรับหน้าท่ีดูแลที่เกี่ยวข้องด้านการค้า 

นาย Hermann Sons ซึ่งเป็นนายแพทย์ อดีตหัวหน้าแพทย์ รับหน้าทีดูแลด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า 

และการรักษาคุณภาพด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเวชภัณฑ์ยา และยาเสพติด ในปัจจุบันนี้

บริษัท Cansativa มีพนักงานจำานวน 10 ชีวิตด้วยกัน
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